
Lời sống 7

tháng bảy 2022

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi”

(Luca 10, 42)

Chúa Giêsu đang trên đường đi Giê-ru-sa-lem nơi Người chuẩn bị kết thúc sứ mạng của mình và dừng lại ở ngôi làng tại nhà bà Mát-ta và Maria. Tin mừng Luca diễn tả cuộc đón tiếp hai chị em dành cho Chúa Giêsu như sau: theo truyền thống bà Mát-ta đóng vai trò chủ nhà, “bà lo lắng việc phục vụ” tiếp khách, còn bà Maria thì “ngồi dưới chân Chúa Giêsu, lắng nghe lời Người”. Ngược lại với sự chăm chú của bà Maria là thái độ bồn chồn lo lắng của bà Mát-ta, và thực tế, với những lời than trách của bà vì phải một mình phục vụ, Chúa Giêsu trả lời: “Mát-ta! Mát-ta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy mất.” (Lc 41-42). Đoạn này nằm giữa dụ ngôn người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu, có lẽ là trang sách cao cả nhất về lòng bác ái đối với người bên cạnh, và dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để dạy các môn đệ phải cầu nguyện thế nào, chắc chắn đây là trang cao cả nhất nói về mối liên hệ với Thiên Chúa là Cha, hầu như nó tạo nên sự cân bằng giữa lòng mến yêu người anh em và lòng mến Chúa.

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi”

Những nhân vật chính trong đoạn Tin mừng này là hai phụ nữ. Những lời đối thoại giữa Chúa Giêsu và bà Mát-ta diễn tả mối liên hệ gần gũi cho phép bà than vãn với người thầy. Nhưng đâu là sự phục vụ mà Chúa Giêsu mong muốn? Người mong ước bà Mát-ta đừng quá lo lắng, mà đi ra ngoài vai trò truyền thống đặt để cho người phụ nữ và cũng đặt mình lắng nghe Lời Người như bà Maria, nhận lấy một vai trò mới, vai trò của người môn đệ. Lời dạy của bản văn này thường bị giảm thiểu vào sự đối nghịch giữa cuộc sống hoạt động và cuộc sống chiêm niệm, hầu như là giữa hai cách tiếp cận cuộc sống tu trì khác nhau, nhưng bà Mát-ta cũng như bà Maria đều mến Chúa Giêsu và muốn phục vụ Người. Đúng vậy, Tin mừng không bảo là cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa thì quan trọng hơn là việc bác ái, mà phải nối liền hai lòng mến yêu này lại một cách không thể chia lìa. Hai lòng mến yêu, đối với Thiên Chúa và đối với người bên cạnh, không đối nghịch nhau, mà bổ túc cho nhau vì Tình yêu là một.

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi”

Vậy cần phải hiểu rõ chỉ có một điều cần thiết là gì. Để thực hiện điều này những lời ở đầu câu có thể giúp chúng ta: “Mát-ta, Mát-ta”. Khi lặp lại tên, điều có thể xem ra hầu như là lời trách móc, thực sự chính là cách thức của “lời kêu gọi”. Như vậy xem ra Chúa Giêsu kêu gọi bà Mát-ta đến một cách thức liên hệ mới, nối một mối liên hệ không phải là mối liên hệ của một dây tở, mà của một người bạn đi vào mối liên hệ sâu xa với Người. Chị Chiara Lubich viết: *“Chúa Giêsu dùng hoàn cảnh này để giải thích điều cần thiết hơn cả trong cuộc sống con người. [...] Lắng nghe Lời Chúa Giêsu. Và đối với Luca, người viết câu này, lắng nghe cũng có nghĩa là sống lời đó. [...] Đó là điều bạn cũng phải làm: đón nhận lời Chúa, để cho lời đó thực hiện nơi bạn một cuộc biến đổi. Không chỉ có thế. Mà phải trung thành với lời đó, giữ lời đó trong lòng để lời đó nắn đúc cuộc sống bạn, như đất giữ trong lòng đất hạt giống để nó mọc mầm và đem lại hoa trái. Như vậy đem lại hoa trái của cuộc sống mới, hiệu quả của lời Chúa”* (Lời sống tháng bảy 1980)

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi”

Ai biết được, chúng ta cũng có biết bao nhiêu dịp để đón tiếp người Thầy trong sự thân mật của căn nhà chúng ta, đúng như bà Mát-ta và Maria, dưới chân Người chúng ta có thể đặt mình lắng nghe như những môn đệ đích thực. Thường thì những lo âu, bệnh tật, những bận rộn và cả những niềm vui và những thỏa mãn phân tán chúng ta trong những vòng nước xoáy của những việc phải làm, không cho ta thời gian dừng lại để nhận ra Chúa, để lắng nghe Người.

Lời này là một dịp quý giá để tập cho mình chọn phần tốt nhất, hoặc lắng nghe Lời Người để tạo cho mình sự tự do nội tâm, điều có thể cho phép ta hành động theo đó trong cuộc sống hàng ngày, hành động là kết quả của mối quan hệ mến yêu đem lại ý nghĩa cho việc phục vụ và lắng nghe.

“Chỉ có một điều cần thiết mà thôi”

Letizia Magri

Hàng tháng cộng đoàn Focolare mến gửi một đoạn Kinh Thánh như là sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày.

Distributed in Japan by Focolare: e-mail:tokyofocfem@gmail.com
www.focolare.org/japan
Tokyo:03-3330-5619/03-5370-6424 Nagasaki: 095-849-3812

Liên hệ tại Việt Nam:

- Miền Bắc: +84886581393 e-mail: focfsaigon@gmail.com
- Miền Nam: +84912312083 e-mail: focmvn@gmail.com

